



Kết nối người dân Pennsylvania với bảo hiểm sức khỏe.

Quý vị cần bảo hiểm? Pennie sẽ giúp bao trả cho quý vị!

Pennie là thị trường bảo hiểm nha khoa và bảo hiểm y tế chính thức của Khối thịnh vượng chung Pennsylvania và cũng là liên kết *duy nhất* đến nguồn hỗ trợ tài chính giúp quý vị giảm chi phí bảo hiểm và chi phí dịch vụ chăm sóc. Hãy xem khoản tiết kiệm của quý vị và nhận trợ giúp dành riêng cho quý vị tại địa phương ngay hôm nay!

Khi nào tôi có thể được bao trả?



Ghi danh mở

Từ ngày 1/11 đến ngày 15/1



Ghi danh đặc biệt

Từ ngày 1/1 đến ngày 31/12

Nếu gặp phải **Biến cố cuộc sống đủ điều kiện tham gia** như mất bảo hiểm y tế, kết hôn, thay đổi nơi cư trú hoặc nhiều biến cố khác, quý vị có thể đăng ký trong Giai đoạn ghi danh đặc biệt **bất kỳ khi nào** ngoài giai đoạn ghi danh mở.

Hãy lật sang trang bên để tìm hiểu thêm!

Dịch vụ hỗ trợ song ngữ và thông dịch được cung cấp trực tuyến và qua điện thoại!

Ayuda disponible en Español

pennie.com • 1-844-844-8040



PenniePa



Pennieofficial

Biến cố cuộc sống đủ điều kiện tham gia là gì?

Biến cố cuộc sống đủ điều kiện tham gia là một tình huống làm thay đổi cuộc sống có thể tác động đến quý vị và bảo hiểm y tế của quý vị, đôi khi đó là biến cố theo kế hoạch, đôi khi là biến cố bất ngờ.



Mất bảo hiểm y tế

Mất bảo hiểm y tế hiện có, bao gồm bảo hiểm từ công việc, các chương trình dành cho cá nhân và học sinh; Mất tư cách nhận Medicaid, Chương trình Bảo hiểm Sức khỏe cho Trẻ em (CHIP) hoặc Medicare; Bước sang tuổi 26 và mất bảo hiểm thông qua chương trình của người giám hộ.



Thay đổi trong hộ gia đình

Kết hôn hoặc ly hôn; Sinh con hoặc nhận con nuôi; Có người trong gia đình qua đời.



Thay đổi về nơi cư trú

Chuyển đến một khu vực dịch vụ khác trong phạm vi Pennsylvania; Chuyển nơi thường trú từ một tiểu bang khác đến Pennsylvania; Học sinh chuyển đến hoặc đi khỏi nơi đang theo học; Người lao động thời vụ chuyển đến hoặc đi khỏi nơi họ sống và làm việc; Chuyển đến hoặc đi khỏi nơi tạm trú hoặc nhà ở chuyển tiếp khác.



≤150% Mức nghèo liên bang

Những khách hàng mới có thu nhập theo hộ gia đình hằng năm bằng hoặc thấp hơn 150% Mức nghèo liên bang và không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính; Thường dành cho những người không đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Y tế (MA) và có thu nhập theo hộ gia đình bằng hoặc thấp hơn 150% Mức nghèo liên bang. Trong đó bao gồm những người nhập cư hợp pháp không đủ điều kiện nhận MA vì họ chưa sinh sống trong nước đủ lâu để đạt điều kiện.

Quy mô gia đình/ hộ gia đình	Thu nhập hằng năm
Độc thân	\$22,590
2 người	\$30,660
3 người	\$38,730
4 người	\$46,800



Các biến cố khác đủ điều kiện tham gia

Những thay đổi về thu nhập ảnh hưởng đến chương trình bảo hiểm mà quý vị đủ điều kiện; Đạt tư cách thành viên trong một bộ lạc được liên bang công nhận hoặc có tư cách là cổ đông của Công ty theo Đạo luật Giải quyết Khiếu nại cho Người Bản địa Alaska (ANCSA); Đạt tình trạng nhập cư đủ điều kiện; Rời khỏi nơi giam giữ (trại giam hoặc nhà tù); Thành viên của AmeriCorps bắt đầu hoặc kết thúc thời gian phục vụ.